



## ลูกโป่งบรรจุ “ก๊าซไฮโดรเจน” ผิดกฎหมายและ “อันตรายถึงชีวิต”

ลูกโป่ง มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข ความสนุกสนานในทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิด งานแต่งงาน งานปีใหม่ และงานวันเด็ก ฯลฯ แต่ในงานแห่งความสุขเหล่านั้นก็เคยเกิดเหตุอันตรายเพราะเกิดการระเบิดจากลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนเข้าไป ซึ่งก๊าซชนิดนี้มีราคาถูก ไวไฟ ติดไฟง่าย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เมื่อกระทบกับความร้อนหรือประกายไฟทำให้เกิดการระเบิดได้ และหากนำมารวมกันหลายๆ ลูกยิ่งอันตรายมากเพราะปริมาณก๊าซมากขึ้น เมื่อเกิดการระเบิดหนึ่งลูกก็จะมีการระเบิดต่อไปยังลูกอื่น ๆ ทำให้มีความร้อนและเปลวไฟลุกผิวหนั่งและอันตรายถึงชีวิตอย่างที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว ทั้งนี้ลูกโป่งที่ใช้ตกแต่งตามงานเลี้ยงนิยมใช้ก๊าซ ๒ ชนิดบรรจุ คือ ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซฮีเลียม ผู้ซื้อจะไม่สามารถแยกออกได้จากลักษณะภายนอกได้ว่าใช้ก๊าซประเภทใดอัดบรรจุอยู่ ดังนั้น ในการเลือกใช้ลูกโป่งมาประดับตกแต่ง จำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ขายว่าใช้ก๊าซประเภทใด เพราะความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่ทราบวาลูกโป่งเหล่านั้นบรรจุก๊าซชนิดใดให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีลูกโป่งจำนวนมาก หากมีการนำถึงก๊าซมาบรรจุใส่ลูกโป่งควรตั้งไว้บริเวณพื้นที่โล่งระบายอากาศได้ดีมีอุปกรณ์ป้องกันการล้ม ก่อนเคลื่อนย้ายถึงก๊าซต้องปิดฝาครอบวาล์วให้เรียบร้อยเคลื่อนย้าย โดยใช้รถเข็นห้ามลากไปกับพื้นเพื่อป้องกันการเสียดสีเพราะอาจเกิดประกายไฟ กรณีที่มีการประดับตกแต่งด้วยลูกโป่งในงานต่างๆ จะต้องจัดวางไว้ให้พ้นจากมือเด็กและหากลูกโป่งแตกควรเก็บเศษไปทิ้งถังขยะทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ หยิบเศษลูกโป่งมาอมหรือกัดเล่นเพราะอาจลื่นเข้าไปในลำคอจนอุดทางเดินหายใจได้



ก่อนหน้านี้ สคบ. เคยประกาศให้ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ซึ่งจะต้องมีคำเตือนในการใช้งานว่า “ห้ามนำเข้าใกล้เปลวไฟหรือความร้อน” เพราะเคยเกิดเหตุระเบิดในกิจกรรมต่างๆ มีผู้บาดเจ็บมาแล้วบ่อยครั้ง ต่อมาได้ประกาศห้ามขายเป็นการชั่วคราวแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนลักลอบนำไปใช้งานและเกิดอันตราย เนื่องจากลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนมีราคาถูกกว่าก๊าซฮีเลียม ล่าสุดนี้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จึงได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ “ห้ามขายลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน” เป็นการถาวร

หากพบผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย สุขภาพ อนามัย หรือจิตใจของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบการขายลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ หรือทางระบบร้องทุกข์ออนไลน์หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect สามารถพูดคุยสอบถามกับ Chat Bot ที่ปกป้องได้ ๒๔ ชั่วโมงหรือต่างจังหวัดสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด

สแกน QR Code

ดูประกาศฉบับเต็มได้



www.ocpb.go.th